

เลขที่ OCMSET/6204/004

29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โอเชียนคอมเมิร์ซ จำกัด(มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โอเชียนคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานและ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อคน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ให้แก่ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน และ มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อคน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน จะไม่มีผลกระทบต่อช่องทางธุรกิจ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการขยายขอบเขตการค้าในธุรกิจด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อคน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ กลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) เป็นธุรกิจหลัก โดยหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อคน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ ซึ่งในการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานนั้น เป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด : มีแผนธุรกิจโดยนำทรัพย์สินที่ซื้อจากบริษัทฯ เช่น อาคารโรงงานและเครื่องจักร โดยดำเนินธุรกิจให้เช่าโรงงานและเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้า OEM ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละเครื่องหมายการค้าของลูกค้า และ ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อคน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มลูกค้าค้าปลีก (Retail) , กลุ่มลูกค้าค้าส่ง (Dealer) และ กลุ่มลูกค้า

ห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัด โดยไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้

3. อำนาจควบคุม: นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เป็น**บุตรที่บรรลุนิติภาวะ** ของนายอุทัย วิไลเลิศโกศา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา (มาตรา 89/12) ได้กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นิยาม	<p>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</li><li>2. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยัง<b>ไม่บรรลุนิติภาวะ</b>ของกรรมการตาม (1)</li></ol>
-------	--

ดังนั้นนายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะ จึงไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น ใน บริษัทฯ

จึงไม่มีเหตุอันควรให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจระหว่างกันได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย)

กรรมการผู้จัดการ